

## WHAUPปีหน้ารายได้โตพุ่งรับรู้SPPใหม่-ค่าปลีกก๊าซฯ

ผู้จัดการรายวัน360 - WHAUP ลั่นปีหน้ารายได้โตก้าวกระโดดจากการรับรู้รายได้ในโรงไฟฟ้า SPP ใหม่ และโซลาร์รูฟท็อป รวมทั้งธุรกิจค่าปลีกก๊าซฯให้ลูกค้าอุตสาหกรรม ย้ำมสนใจลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในเวียดนาม 4

นายวิเศษ จรุงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) เปิดเผยว่า บริษัทคาดว่าในปีหน้าจะมีรายได้เติบโตแบบก้าวกระโดด เนื่องจากรับรู้รายได้โรงไฟฟ้า SPP ใหม่ที่จะจ่ายไฟเชิงพาณิชย์(COD)ในเดือน ม.ค.2562 คิดตามสัดส่วนการถือหุ้นราว 30 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าขยะตามสัดส่วนการถือหุ้น 3 เมกะวัตต์ และธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบและน้ำอุตสาหกรรมก็ยังเติบโตขึ้น 3-4% จากปีนี้ตั้งเป้าปริมาณขายน้ำรวมทั้งสิ้น 109 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ บริษัทยังรับรู้รายได้จากธุรกิจค่าปลีก

ก๊าซธรรมชาติให้ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซิเบอร์ต เอ็นจีตี 2 ที่เริ่มจำหน่ายก๊าซฯให้ลูกค้าอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ไตรมาส 4/2561 และในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซิเบอร์ต 4 ที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562 ส่งให้ต้นปี 2562 บริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 553 เมกะวัตต์ จากสิ้นปี 2561 อยู่ที่ 520 เมกะวัตต์ โดยยังไม่รวมกำลังผลิตไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปแบบของการขายไฟฟ้าให้แก่เอกชน (Private PPA) ที่จะเพิ่มขึ้นอีก 10 เมกะวัตต์ ที่จะมีการลงนามสัญญากับลูกค้าอุตสาหกรรมทั้งในนิคมดับบลิวเอชเอ และนอกนิคมฯ ในครึ่งหลังปี 2561

นอกจากนี้ บริษัทยังมีความพร้อมในการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในบนหลังคาแวร์เฮาส์ในนิคมฯที่สามารถติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปได้อีก 180-200 เมกะวัตต์ ขณะนี้

อยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากนโยบายรัฐในการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินกลับเข้าระบบกริด

นายวิเศษ กล่าวว่ ในปีหน้าบริษัทจะศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(EIA) ในการวางท่อก๊าซฯ เชื่อมไปยังท่อประธานของ ปตท.และทยอยไปยังโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อดำเนินธุรกิจค่าปลีกก๊าซฯในนิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซิเบอร์ต 3 คาดจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2563

นอกจากนี้ บริษัทสนใจลงทุนโครงการจำหน่ายน้ำและโครงการโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ เห่งอาน ประเทศเวียดนาม รวมทั้งสนใจลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังลมในเวียดนามด้วย คาดว่าจะมีความชัดเจนในปีหน้า ทั้งนี้บริษัทได้ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โตตามเป้าหมายที่วางไว้ 10-15% จากปี 2560 มีรายได้รวม 3.70 พันล้านบาท.